

ความคุ้มค่าของการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันมีการกล่าวว่าโลกแคบลงมากด้วยเหตุที่ว่าเรื่องๆหนึ่งเกิดขึ้นอีกซีกโลกหนึ่งก็สามารถรับรู้กันได้ภายในเวลาไม่กี่นาที สิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วนั้นก็คืออินเทอร์เน็ต ซึ่งเผยแพร่โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งมีทั้งแบบสายและแบบคลื่นวิทยุ แต่เดิมอินเทอร์เน็ตนั้นต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ตโฟน (Smart Phone) ได้ด้วย ดังนั้นช่องทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงมีมากขึ้น มีคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจึงมีโอกาสเข้าถึงคนในวงกว้างมากขึ้น แต่การจะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้งานให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เขียนจ่ายให้กับผู้ให้บริการเดือนละ ๖๓๑.๐๐ บาท ถ้าคิดเป็นปีๆละ ๗,๕๗๒.๐๐ บาท ซึ่งถ้าเห็นจำนวนเงินโดยไม่ได้ศึกษาถึงรายละเอียดเปรียบเทียบกับอย่างอื่นก็ดูเหมือนว่าจะแพงพอสมควร แต่ในทัศนะของผู้เขียนแล้วมีความคุ้มค่ามาก เพราะว่าผู้เขียนชอบค้นคว้าหาความรู้ต่างๆด้วยตนเองจึงมีความจำเป็นต้องซื้อหนังสือเป็นจำนวนมาก ราคาหนังสือก็จะเล่มละเป็นร้อยบาทขึ้นไปทั้งสิ้น บางเล่มสี่ห้าร้อยก็มี ดังนั้นหากจะซื้อหนังสือตามความอยากจะค้นคว้าของผู้เขียนเดือนหนึ่งก็คงจะเกินราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนไปแล้ว และสมมติว่านำเงินเดือนละ ๖๓๑.๐๐ บาทนั้นซื้อหนังสือได้จำนวนสามเล่ม ผู้เขียนก็จะได้รับความรู้หลายๆที่สนใจเพียงแค่สามด้านเท่านั้น แต่ ๖๓๑.๐๐ บาทกับค่าบริการอินเทอร์เน็ตนั้นผู้เขียนสามารถค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้เป็นร้อยเป็นพันเรื่อง และการค้นในอินเทอร์เน็ตก็สามารถบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์สำหรับไว้อ่านได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อตู้ใส่เอกสารอีกด้วย แม้ว่าบางทีการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์จะเสี่ยงต่อการสูญหายเพราะไวรัสหรือความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูลอยู่บ้างก็ตาม แต่ปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่ให้บริการเก็บข้อมูลฟรีสำหรับเก็บข้อมูลมากมายโดยที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่สูญหายซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เก็บไว้จะไม่สูญหายได้ง่ายๆ

บางคนอาจโต้แย้งอยู่ในใจว่าเงิน ๖๓๑.๐๐ บาทนั้นเอาไปใช้อย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากกว่า เช่นเอาไปซื้ออาหาร ซื้อเสื้อผ้า สำหรับสวมใส่ ซึ่งนั่นก็เป็นความชอบของแต่ละคน แต่ผู้เขียนเห็นคนเรานั้นจะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ หากหยุดนิ่งไม่ศึกษาเรียนรู้อะไรก็เหมือนเราถอยหลังเพราะผู้อื่นที่เขาศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเขาก็จะปรับตัวและก้าวไปข้างหน้า เราที่หยุดนิ่งเฉยก็จะเหมือนถอยหลัง แต่การค้นคว้าหาความรู้ของแต่ละคนก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไป และเรื่องที่สนใจก็แตกต่างกันไปอีกด้วย เช่น บางคนชอบฟังเพลงก็จะซื้อแผ่นซีดีหรือแผ่นวีดีโอเพลงมาไว้สำหรับดูหรือฟัง บางคนชอบดูหนังก็ซื้อแผ่นหนังมาไว้สำหรับดู บางคนชอบธรรมก็ซื้อแผ่นซีดีธรรมมาไว้ฟังหรือไว้ดู ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั้นผู้เขียนเห็นว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง ดูดนตรี ดูหนัง ฟังธรรมทุกอย่างล้วนทำให้เราเกิดแนวคิดและพัฒนาไปสู่องค์ความรู้ของตนเองได้หมด บางคนฟังเพลงจนร้องได้ดีสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักร้องได้หรือเล่นดนตรีได้ บางคนดูหนังทำให้ได้แง่คิดในการปรับปรุงและป้องกันตนเองได้ บางคนฟังธรรมจนทำให้เกิดความศรัทธาและได้ประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมได้เป็นต้น หากลองนำค่าใช้จ่ายตามความสนใจของตนเองจากการซื้อแผ่นเพลง หนังสือหรือธรรมดั่งกล่าวมาคิดคำนวณก็คงเป็นเงินหลายบาท และถ้าจะให้มีความหลากหลายในสิ่งที่ตนเองสนใจเช่น

ให้ได้แผ่นเพลงจากหลายนักร้อง ให้ได้แผ่นหนังหลายเรื่องหลายรส ให้ได้แผ่นซีดีธรรมหลากหลายครูบา อาจารย์ก็จะต้องใช้เงินเกินกว่าค่าอินเทอร์เน็ตเป็นแน่แท้ อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณเขียนเห็นว่าการจ่าย อินเทอร์เน็ตเดือนละประมาณหกร้อยกว่าบาทนั้นก็คุ้มค่าสำหรับผู้อื่นนอกจากผู้เขียนด้วย

แต่ไม่ได้หมายความว่าสำหรับผู้ที่เราเช่ากินค่าหาเงินได้ไม่พอใช้จ่ายในแต่ละวันจะต้องมาเสียค่า อินเทอร์เน็ตแล้วอดข้าวอดอาหารมาเพื่อหาความรู้ความบันเทิงแต่อย่างใด สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องหาอาหารหา สิ่งอื่นมาบำรุงรักษาร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติก็ต้องใช้จ่ายในส่วนนั้นไปตามความจำเป็นของตนเอง แต่สำหรับผู้ ที่พอจะเจียดจ่ายได้ก็ควรจะทำเพราะมันมีความคุ้มค่าในการค้นคว้าหาความรู้ให้กับตนเอง

เท่าที่สังเกตเห็นในปัจจุบันนี้พบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตมักใช้ไปในทางไร้สาระมาก การใช้ประเภทนี้ เป็นการใช้ที่ไม่คุ้มค่าเลย เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพูดจาแซวกันไปกันมากับคนที่เจอเจอกันอยู่เป็นประจำ หรือ สำหรับกล่าวถ้อยคำตำหนิกัน หรือยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกกันเหล่านี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการใช้ อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาระ ซึ่งไม่มีความคุ้มค่าเลยตั้งแต่คิดมีอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ทำเรื่องไร้สาระแล้ว และแม้ว่าผู้ที่ ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาระจะได้แย้งว่า การใช้อินเทอร์เน็ตของตนเองนั้นไม่เดือดร้อนใครเพราะเงินก็เป็น เงินของตนเองนั้น ก็เป็นการคิดที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนัก เพราะอย่างน้อยผู้ใช้ประเภทนั้นก็ทำให้อัตราการส่งผ่าน ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อสาระลดน้อยลงไปด้วย

ท้ายนี้ต้องขออภัยหากมีข้อความในบทความนี้ทำให้ท่านไม่สบายใจ ขอให้เข้าใจไว้ว่าผู้เขียนมิได้มี เจตนาว่ากล่าวผู้ใดทั้งสิ้นแต่เป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงความคุ้มค่าและไม่คุ้มค่าของการใช้อินเทอร์เน็ต เท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้เขียนก็ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย หวังว่าบทความนี้จะทำให้ได้เกิดการเห็น ความสำคัญของการอ่านหนังสือของคนไทยได้บ้าง ปัจจุบันเราสามารถศึกษาหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ อย่างหลากหลาย แม้ว่าคนไทยจะมีสถิติการอ่านหนังสือ(เป็นเล่มๆ)น้อยมากเป็นที่อับอายโดยทั่วไป ก็หวังว่า คนไทยจะเป็นผู้ที่อ่านสาระจากอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดังปานกลางเพื่อก้าวหน้าได้บ้าง

ประจวบ นิมนุช

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖